

MỘT CÁCH TIẾP CẬN YÊU CẦU ĐÀO TẠO HIỆN NAY CỦA KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

TS. NGUYỄN VĂN BẰNG

Trưởng khoa Thư viện - Thông tin, Trường Đại học Sài Gòn

Hiệc đào tạo có chất lượng và đáp ứng yêu cầu của xã hội đang là một yêu cầu của giáo dục đại học hiện nay. Việc thực hiện yêu cầu này đòi hỏi mục tiêu đào tạo được xác định rõ ràng, một chương trình hiện đại và một phương thức đào tạo phù hợp. Mục tiêu, chương trình và phương thức đào tạo ấy phải được một đội ngũ giảng viên có tâm huyết, có trình độ khoa học cao và giàu kinh nghiệm thực hiện thì mới hi vọng tiếp cận được yêu cầu ấy.

Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Sài Gòn – một Khoa non trẻ của Trường Đại học Sài Gòn, được thành lập năm 2006 - trong quá trình chuẩn bị cho những bước đi ban đầu của mình, đã xác định được điều này một cách rõ ràng trong việc đào tạo hai ngành Thư viện - Thông tin và Lưu trữ học cho 250 sinh viên.

Mục tiêu đào tạo được xác định

cụ thể như sau :

1. Đào tạo chuyên viên thư viện trình độ đại học (4 năm) và trình độ cao đẳng (3 năm) có tri thức và nghiệp vụ thư viện-thông tin, có kỹ năng công nghệ thông tin để làm việc ở tất cả các loại hình thư viện, đặc biệt là các thư viện ở Tp. Hồ Chí Minh. Với năng lực này, người được đào tạo còn có khả năng làm việc ở các trung tâm thông tin tư liệu, văn phòng của các cơ quan, công ti, doanh nghiệp, v.v.

2. Đào tạo chuyên viên lưu trữ trình độ đại học (4 năm) và trình độ cao đẳng (3 năm) có tri thức và nghiệp vụ lưu trữ, có kỹ năng công nghệ thông tin hiện đại để khai thác, lưu trữ và sử dụng thông tin, tư liệu, để quản trị văn phòng cho các trung tâm thông tin tư liệu, cho các cơ quan hành chính các cấp, các tổ chức xã hội, đoàn thể, các công ti, doanh nghiệp, v.v. trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là Tp. Hồ Chí Minh.



Thầy Nguyễn Văn Bằng và Thầy Nguyễn Minh Hiệp cùng Sinh viên Thư viện Khóa 1 Khoa Thư viện - Thông tin trường Đại học Sài Gòn (năm học 2007-2008)

Mục tiêu này thể hiện rõ nhiệm vụ của Khoa Thư viện - Thông tin là đào tạo những chuyên viên ngành Thư viện - Thông tin và Lưu trữ học tiếp cận tiêu chuẩn của thế giới vừa có năng lực thực hiện công việc chuyên môn vừa có khả năng nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Khoa đã xây dựng một chương trình với những nội dung tiếp cận tiêu chuẩn của thế giới để thực hiện mục tiêu nêu trên. Trên cơ sở chương trình khung ngành Thư viện - Thông tin và ngành Lưu trữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, căn cứ vào nhu cầu về nguồn nhân lực của Tp. Hồ Chí Minh và theo yêu cầu của Trường Đại học Sài Gòn, việc đào tạo ngành thư viện - thông tin và lưu trữ của Khoa chú trọng vào việc tăng cường kỹ năng nghiệp vụ cho người học, điều mà các cơ sở đào tạo ngành thư

viện - thông tin ở Việt Nam mong muốn nhưng chưa làm được.

Chương trình và nội dung đào tạo tập trung vào những vấn đề sau đây :

1. Tiếp cận tiêu chuẩn thế giới trong việc đào tạo với những nội dung thuộc hai chuyên ngành thư viện - thông tin và Lưu trữ học :

a. Ngành thư viện-Thông tin: Thư viện học và Thông tin học, Thư mục học, Lưu trữ học, Phân loại tài liệu và Khung phân loại DDC, Biên mục mô tả, Biên mục đề mục, Tham khảo, Tin học văn phòng và Internet, Mạng thông tin, Công nghệ web, Các phần mềm quản trị thư viện, Tự động hoá, Thư viện số, Tổ chức và quản lí thư viện, Dịch vụ thư viện, v.v.



Thầy Đỗ Tân Việt cùng Sinh viên Thư viện Khóa 2 (Lớp K 07A và Lớp K 07B)
Khoa Thư viện - Thông tin trường Đại học Sài Gòn (năm học 2007-2008)

b. Ngành Lưu trữ học: Lưu trữ học, Phân loại theo phong lưu trữ quốc gia, Lưu trữ các loại tài liệu, Khai thác, sử dụng và bảo quản tài liệu lưu trữ, Tin học cho công tác văn thư lưu trữ, Hành chính học, Văn bản quản lí nhà nước, v.v.

1. Tăng cường năng lực ngôn ngữ cho sinh viên với ngôn ngữ chính là tiếng Việt, cùng với Hán Nôm và hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp.

2. Tổ chức thực tập hàng tuần trong toàn khoá học. Sinh viên thực tập ở tất cả các loại hình thư viện, các cơ quan nhà nước, công ti, doanh nghiệp, v.v. theo những chuyên đề quy định.

3. Tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học qua việc thực hiện khoá luận / đồ án tốt nghiệp.

Chương trình hai ngành Thư viện - Thông tin và Lưu trữ học được thực

hiện theo một **phương thức đào tạo hiện đại, thiết thực, thiên về thực hành nghiệp vụ và kĩ năng công nghệ thông tin**. Với những thiết bị hiện đại của Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn, người theo học ngành thư viện - thông tin và lưu trữ học tại Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Sài Gòn có điều kiện thể hiện và tích lũy năng lực của mình trong suốt khoá học qua việc tự học và tự nghiên cứu tại thư viện, qua việc làm những bài tập ngắn (assignment) theo cá nhân hoặc theo nhóm, qua việc thực tập thường xuyên tại ở các loại hình thư viện và các cơ quan, văn phòng, v.v. Mục tiêu cuối cùng là tạo cho người học có một hệ thống kĩ năng nghiệp vụ hoàn chỉnh đáp ứng được yêu cầu của các cơ sở tuyển dụng chuyên viên thư viện - thông tin và chuyên viên lưu trữ tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên phạm vi toàn quốc.



Thầy Phan Đình Nham cùng sinh viên Lưu trữ học Khóa 1 Khoa Thư viện - Thông tin trường Đại học Sài Gòn (năm học 2007-2008)